



Pereric Högberg
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Giấy mời tham dự Triển lãm về những giải pháp tối ưu của Thụy Điển vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 tại Khách sạn Lotte

Năm 2019 sẽ đánh dấu chặng đường 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển. Bộ trưởng Bộ Thương Mại Thụy Điển, Bà Ann Linde sẽ dẫn đầu phái đoàn bao gồm các công ty lớn của Thụy Điển sang thăm Hà Nội cho **Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Điển-Việt Nam** vào ngày 7 tháng 5.

Nhân dịp sự kiện, Hội đồng Đầu tư và Thương Mại và Đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển sẽ tổ chức triển lãm bao gồm các công ty Thụy Điển hoạt động trong lĩnh vực xe hơi, y tế, điện tử và giáo dục như ABB, Electrolux, Volvo Cars, Ikea, EF, Uppsala University, Tetra Pak, Elekta, AstraZeneca and Mycronics. Các công ty sẽ trưng bày những sản phẩm và giải pháp của mình tại triển lãm lần này. Chủ đề chính của triển lãm sẽ tập trung vào sáng tạo đổi mới và phát triển bền vững.

Cụ thể hơn, ABB sẽ cho ra mắt robot Yumi - một trong những robot tương tác đầu tiên trên thế giới, có thể nhảy múa, viết lách, làm cà phê và những hoạt động khác. Ngoài ra, Ikea cũng sẽ trưng bày những giải pháp cho sản xuất bền vững và của mình. Những thiết bị y tế, thuốc cùng với trị liệu tân tiến nhất cho bệnh ung thư, bạch cầu và các loại bệnh khác sẽ được công ty Elekta và AstraZeneca giới thiệu trong sự kiện.

Swedish Institute (SI) sẽ thuộc khu vực riêng của triển lãm, trong đó sẽ trình bày các khía cạnh các ngành công nghiệp Thụy Điển liên quan đến Sáng tạo, Khoa học Đời sống, Thành phố Thông minh, Giải pháp Giao thông và Giáo dục.

Triển lãm được tổ chức từ 8:00 tới 16:30 tại Phòng Emerald Tầng 6, Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Hà Nội

Chúng tôi rất hy vọng được chào đón các bạn sinh viên tới tham dự triển lãm. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: +8490 4541 213 hoặc qua email: Johannes.lindstrom@gov.se.

Trân trọng,

(đã ký)

Pereric Högberg

Ambassador of Sweden to Vietnam

Postadress:
P.O. Box 9, Hanoi

Telefon:
+84 24 37260411

E-post: ambassaden.hanoi@gov.se

Besöksadress:
Daeha Centre, 15th floor,
360 Kim Ma, Hanoi,
Vietnam

Telefax:
+84 24 382 32 195